

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่	โครงการ/งาน	งบประมาณ	จ่ายจริง	เป้าหมาย	ผลงาน	ผลการวิเคราะห์	ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนา
1	โครงการพัฒนาระบบการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR)	750,000.00	722776.30	จัดประชุม จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 2 กิจกรรม กิจกรรม 1) การประชุมวิชาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR) และ 2) การจัดการทรัพยากรคนพิการและพื้นที่สร้างสรรค์	ดำเนินการจัดกิจกรรม ในวันที่ 24 - 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าราชธานีและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 461 คน ประกอบไปด้วย แพทย์ 94 คน พยาบาล 44 คน เภสัชกร 1 คน ทันตแพทย์ 1 คน รังสีเทคนิค 1 คน นักสังคมสงเคราะห์ 16 คน นักจิตวิทยา 1 คน ครู/อาจารย์/นักวิชาการการศึกษา 44 คน นักวิชาการคอมพิวเตอร์/นักจัดการทั่วไป/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 20 คน อสม/อาสาสมัคร 5 คน นักพัฒนาชุมชน 2 คน นักวิจัย 8 คน นักวิชาการสาธารณสุข 20 คน แพทย์แผนไทย 2 คน องค์กรด้านคนพิการ (มูลนิธิ ชมรม สมาคม) 73 คน นักกายภาพบำบัด 53 คน นักกิจกรรมบำบัด 10 คน คนพิการ 21 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 คน อื่นๆ (ภาคสุขภาพ เอกชน) 37 คน	1. เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน 2. ผู้เข้าร่วมประชุม/เครือข่ายที่ทำงานการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน สามารถดำเนินการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนอย่างต่อเนื่องและเกิดการขยายสู่พื้นที่อื่นๆ 3. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องให้เกียรติมาร่วมการประชุมวิชาการ	
2	โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้จัดการด้านการดูแลสุขภาพคนพิการ	750,000.00	475809.10	จัดประชุมจำนวน 2 รุ่น	ดำเนินการจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น ดังนี้ - รุ่นที่ 1 จัดอบรมในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 88 คน ประกอบด้วย บุคลากรจากสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด จำนวน 19 คน บุคลากรโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท้องถิ่น จำนวน 36 คน บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 10 คน หน่วยงานในส่วนกลาง จำนวน 4 คน วิทยากร จำนวน 15 คน คณะทำงาน จำนวน 4 คน - รุ่นที่ 2 จัดอบรมในวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 88 คน ประกอบด้วย บุคลากรจากสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด จำนวน 26 คน บุคลากรโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท้องถิ่นจำนวน 28 คน บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 12 คน หน่วยงานในส่วนกลาง จำนวน 6 คน วิทยากร จำนวน 14 คน คณะทำงาน จำนวน 2 คน	๑. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะคติ ความเข้าใจ ทักษะการดูแลคนพิการ ตลอดจนสามารถบริหารจัดการ ประสานงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขภาพคนพิการ ในภาพรวมของจังหวัดได้ ๒. มีเครือข่ายในการทำหน้าที่ผู้จัดการด้านการดูแลสุขภาพคนพิการประจำจังหวัด เพื่อเป็นตัวกลางในการประสานงานและขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ 3. ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านคนพิการ สามารถบูรณาการเพื่อจัดบริการและสนับสนุนวิชาการ เพื่อนำไป พัฒนา ปรับปรุงระบบการดูแลสุขภาพคนพิการในจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น	

ที่	โครงการ/งาน	งบประมาณ	จ่ายจริง	เป้าหมาย	ผลงาน	ผลการวิเคราะห์	ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนา
3	โครงการการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพภายใต้หนังสือข้อตกลงระหว่างสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ และมหาวิทยาลัยมลายา	302,850.00	279,381.24	1. จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนดำเนินงานและประเด็นปัญหางานวิจัย	<p>ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561 มีบุคลากรจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 51 คน และบุคลากรจากแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมลายา จำนวน 39 คน จัดทำแผนดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และหาแนวทาง/ประเด็นปัญหาเพื่อการทวิวิจัยร่วมกัน และมีแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของนักกิจกรรมบำบัดระหว่างสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ และมหาวิทยาลัยมลายา</li> <li>- การจัดอบรมเกี่ยวกับ Transcranial magnetic stimulation ให้กับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูในประเทศไทย โดยเชิญ Professor จากมหาวิทยาลัยมลายาเป็นวิทยากร โดยได้หัวข้อเพื่อการทวิวิจัยร่วมกัน ได้แก่</li> <li>- Structural home based exercise program for cerebral palsy patient (GMFCS 4-5)</li> <li>- Evidence based medicine educational needs among rehabilitation practitioners</li> <li>- Protocol for respiratory muscle training in patient with spinal cord injury</li> </ul>	<p>- บุคลากรของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์</p> <p>- สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพในต่างประเทศที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือสนับสนุนตลอดจนการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark) เพื่อการพัฒนาองค์กรได้ต่อไปในอนาคต</p>	<p>ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยมลายามีระบบการให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่ให้ความสำคัญกับองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐาน มีการทำงานวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ในการให้บริการ มีจำนวนนักวิชาชีพที่เหมาะสมกับภาระงาน บุคลากรมีการทำงานแบบ Multidisciplinary Team มีการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ตลอดจนมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบันทึกและส่งต่อข้อมูลทางการแพทย์</p>